



ประกาศ

แต่งตั้งรัฐมนตรี

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ แล้ว นั้น

บัดนี้ นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้เลือกสรรผู้ที่เหมาะสมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เพื่อบริหารราชการแผ่นดินสืบไปแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์	เป็น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายโอฬาร ไชยประวัติ	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์	เป็น รองนายกรัฐมนตรี
นายสุชุมพงษ์ โง่นคำ	เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสุพล ฟองงาม	เป็น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์	เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อีกตำแหน่งหนึ่ง

นายสุชาติ ชาติดำรงเวช	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา
นายอุดมเดช รัตนเสถียร	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาลังคม และความมั่นคงของมนุษย์
นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายสมพัฒน์ แก้วพิจิตร	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายธีระชัย แส่นแก้ว	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์
นายสันติ พร้อมพัฒน์	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายโสภณ ชาร์มย์	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นายวราวุธ ศิลปอาชา	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
นางอนงค์วรรณ เทพสุทิน	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายมัน พัทธโนทัย	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายไชยา สะสมทรัพย์	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
พันตำรวจโท บรรณิน ตั้งภากรณ์	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
พลตำรวจเอก โกวิท วัฒนะ	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายประสงค์ โฆษิตานนท์	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นางอุไรวรรณ เทียนทอง	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
นายศรีเมือง เจริญศิริ	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นายวิชาญ มีนชัยนันท์	เป็น	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	เป็น	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เป็นปีที่ ๖๓

ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สมชาย วงศ์สวัสดิ์

นายกรัฐมนตรี